

BÁO CÁO

Bổ sung kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIII

Thực hiện Công văn số 48/TTHĐND ngày ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Thường trực HĐND tỉnh về việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIII; Trên cơ sở rà soát, báo cáo của các sở, ban, ngành, UBND tỉnh báo cáo bổ sung kết quả giải quyết, trả lời những vấn đề còn lại theo ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền như sau:

1. Câu số 32.2. Cử tri phường Bùi Thị Xuân, Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại Khu tái định cư Đê Đông thuộc khu phố 4, Nhơn Bình, hiện nay hệ thống thoát nước thải không hoạt động, một số hộ dân đã xả thải thông qua hệ thống thoát nước mưa gây ô nhiễm môi trường tại khu phố và dòng sông nơi đây.

Trả lời:

Nội dung này thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố Quy Nhơn. Đề nghị UBND thành phố Quy Nhơn trả lời cho cử tri theo quy định.

2. Câu số 34. Cử tri xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước kiến nghị: Chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường Cát Tiến - Diêm Vân góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là các xã có tuyến đường đi qua. Tuy nhiên, qua quá trình thi công tuyến đường này đã phát sinh một số bất cập, làm ảnh hưởng đến đời sống dân sinh của một số hộ dân ở 02 thôn Tân Giản và Kim Đông thuộc địa bàn xã Phước Hòa; nhất là vào mùa mưa lũ, dòng chảy cầu Phước Hòa ảnh hưởng trực tiếp có nguy cơ sạt lở đến nhà ở hộ dân. Cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm cho di dời, bố trí tái định cư cho 14 hộ/56 nhân khẩu (thôn Tân Giản có 7 hộ/32 nhân khẩu; thôn Kim Đông có 7 hộ/24 nhân khẩu) đến nơi ở mới đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

Trả lời:

Nội dung trên thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Tuy Phước triển khai thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 4232/STNMT-CCQLĐĐ ngày 27/11/2023.

3. Câu số 36. Cử tri xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tổ chức đối thoại với người dân để xem xét, giải quyết thỏa đáng các kiến nghị của các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án khu vui chơi giải trí Đầm Thị Nại.

Trả lời:

Thực hiện Quyết định số 3679/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 và Quyết định số 3473/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu vui chơi giải trí đêm Thị Nại, Ban Quản lý Khu kinh tế đã triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án; đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt 04 phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng giá trị 65.220.861.000 đồng; tuy nhiên Nhà đầu tư chưa ứng kinh phí để thực hiện, UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế rà soát, xem xét xử lý, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

4. Câu số 65. Cử tri xã Cát Lâm, huyện Phù Cát đề nghị: UBND tỉnh quan tâm xây dựng đài tưởng niệm, bia tưởng niệm ở các khu di tích lịch sử cách mạng (cụ thể như Khu căn cứ địa cách mạng Soi Quyên).

Trả lời:

Để có cơ sở triển khai đầu tư xây dựng các hạng mục về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đài tưởng niệm, bia tưởng niệm thì Khu căn cứ địa cách mạng Soi Quyên thuộc xã Cát Lâm, huyện Phù Cát hiện phải được UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh. Hiện tại, Khu căn cứ này chưa được xếp hạng di tích cấp tỉnh nên UBND tỉnh chưa thể bố trí kinh phí để triển khai thực hiện đầu tư tu bổ di tích.

5. Câu số 68. Cử tri phường Ngô Mây, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn kiến nghị: UBND tỉnh xem xét việc quy định đối với người đảm nhiệm các chức danh ở khu phố có trình độ đại học được hưởng phụ cấp 1,5 còn đối với những người đảm nhiệm các chức danh ở khu phố có trình độ cao đẳng trở xuống được hưởng phụ cấp 1,2 là không phù hợp. Cử tri đề nghị UBND tỉnh cần xác định khối lượng công việc mà các chức danh ở khu phố để khoán mức kinh phí hoạt động đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

Trả lời:

- Theo Quyết định số 84/2023/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố quy định “Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; khu phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, khu phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, khu phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở xã đảo; trường hợp thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành khu phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã: Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố được hưởng mức phụ cấp bằng 2,0 lần mức lương cơ sở/người/tháng. Đối với các thôn, khu phố còn lại: Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố được hưởng mức phụ cấp bằng 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng”.

- Người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, khu phố được hưởng mức hỗ trợ hằng tháng được quy định tại Quyết định số 84/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh; theo đó, Phó Trưởng thôn/khu phố được hỗ trợ 1.260.000 đồng/người/tháng, Chi hội trưởng Nông dân, Chi hội trưởng Phụ nữ, Chi hội trưởng Cựu chiến binh, Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được hỗ trợ

540.000 đồng/người/tháng. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng quy định hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Ban Công tác Mặt trận, Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chi hội Phụ nữ, Chi hội Nông dân, Chi hội Cựu chiến binh khu phố là: 1.000.000 đồng/tổ chức/năm.

6. Câu số 69.1. Cử tri xã Ân Phong, huyện Hoài Ân đề nghị UBND tỉnh quan tâm: Quy định biên chế cho cán bộ chuyên trách Nông - Lâm nghiệp xã, thị trấn, vì hiện nay không cho biên chế nhưng ngành này rất nhiều việc.

Trả lời:

a) Tại Điều 5 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định:

- Cán bộ cấp xã có các chức vụ sau: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam); Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

- Công chức cấp xã có các chức danh sau: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự; Văn phòng - thống kê; Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã); Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch; Văn hóa - xã hội.

b) Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 34 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 41/2023/NQ-HĐND quy định người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có 19 chức danh gồm: (1) Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; (2) Văn phòng Đảng ủy; (3) Tổ chức; (4) Tuyên giáo; (5) Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra; (6) Dân vận; (7) Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; (8) Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; (9) Phó Chủ tịch Hội Nông dân (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam); (10) Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; (11) Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; (12) Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự; (13) Trưởng Đài truyền thanh; (14) Nông - Lâm - Ngư nghiệp; (15) Xây dựng - Đô thị; (16) Giao thông - Thủy lợi; (17) Tài nguyên - Môi trường; (18) Công nghệ thông tin; (19) Văn thư - Lưu trữ.

Như vậy, chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã có quy định và căn cứ số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã được giao hằng năm, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quyết định số lượng cụ thể người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở từng đơn vị hành chính cấp xã và bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc phạm vi quản lý cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị hành chính cấp xã.

7. Câu số 19. Cử tri huyện An Lão tiếp tục kiến nghị: UBND tỉnh xem xét miễn tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số của xã An Dũng được giao đất ở tái định cư thuộc chương trình dự án Hồ chứa nước Đồng Mít.

Trả lời:

Việc miễn tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số của xã An Dũng được giao đất ở tái định cư thuộc chương trình dự án Hồ chứa nước Đồng Mít thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong thời gian qua, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Cục Thuế tỉnh tham mưu nội dung văn bản cho UBND tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép miễn tiền sử dụng đất ở cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số của xã An Dũng thuộc diện tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít, kèm theo văn bản số 176/BQL-KTTĐ ngày 16/4/2024.

Theo đó, UBND tỉnh đã có Văn bản số 2863/UBND-KT ngày 18/4/2024 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc miễn tiền sử dụng đất ở cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số của xã An Dũng, huyện An Lão thuộc diện tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít. Hiện nay, đang chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Trên đây là báo cáo bổ sung kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIII, UBND tỉnh kính báo cáo Thường trực HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, K5.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh